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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔  ครั้งที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 

วันที่  ๑๕  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา 

--------------------------- 
ผู้มาประชุม     จ านวน  ๘  คน  
ล าดับท่ี ชือ่-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายอุดร  น้อยวิรก ประธานสภา อบต. อุดร  น้อยวิรก 
๒ นายวรสิทธิ์  พันธุ์ยุศรี รองประธานสภา อบต. วรสิทธิ์  พันธุ์ยุศรี 
๓ นายนิติศิลป์  สายสุข ส.อบต.เขต ๑ นิติศิลป์  สายสุข 
๔ นายชัยรัตน์  ทวีคูณ ส.อบต.เขต ๔ ชัยรัตน์  ทวีคูณ 
๕ นายวรจิตร  พันธุ์ยุศรี ส.อบต.เขต ๕ วรจิตร  พันธุ์ยุศรี 
๖ นายบุญเรือง  ไชโชคดี ส.อบต.เขต ๖ บุญเรือง  ไชโชคดี 
๗ นายจัด  จันทร์งาม ส.อบต.เขต ๗ จัด  จันทร์งาม 
๘ นายสรยุทธ  หันจางสิทธิ์ ส.อบต.เขต ๘ สรยุทธ  หันจางสิทธิ ์

  
ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  ๘  คน  
ล าดับที่ ชือ่-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายวีระยุทธ  พรหมสาขา ณ 
สกลนคร 

เลขานุการสภา อบต. วีระยุทธ  พรหมสาขา ณ 
สกลนคร 

๒ นายเชาวลิต  พรรื่นเริง นายก อบต.โคกศิลา เชาวลิต  พรรื่นเริง 
๓ นายสุร ี สุพร รองนายก อบต.โคกศิลา สุร ี สุพร 
๔ นายบุญเกิด  ผิวเงิน รองนายก อบต.โคกศิลา บุญเกิด  ผิวเงิน 
๕ นายชัยชนะ  แก่นท้าว เลขานุการนายก อบต. ชัยชนะ  แก่นท้าว 
๖ นางธัญสุดา  สาริบุตร ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ธัญสุดา  สาริบุตร 
๗ นางพัสชนันท์  สุวรรณเขต ผู้อ านวยการกองคลัง พัสชนันท์  สุวรรณเขต 
๘. นางเจริญศรี  ปาละสิทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจริญศรี  ปาละสิทธิ์ 
    

- สมาชิกสภา อบต. เข้าประชุม  จ านวน  ๘ คน 
- สมาชิกสภา อบต. ขาดการประชุม จ านวน  - คน 
- สมาชิกสภา อบต. ลาการประชุม จ านวน  - คน 
- ผู้เข้าร่วมประชุม   จ านวน  ๘ คน 
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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐  น.  

ก่อนระเบียบวาระการประชุม 
 
นายวีระยทุธ พรหมสาขาฯ - ใหส้ัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเข้าห้องประชุม โดยมีผู้ 
เลขานุการสภา อบต. มาประชุม จ านวน ๘ ท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน  ๘  ท่าน เป็นอันครบ

องค์ประชุม  ขอเรียนเชิญท่านประธานสภา อบต.ด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระต่อไป ครับ 

 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลาตามระเบียบวาระการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม 
นายอุดร  น้อยวิรก เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม มี ๓ เรื่อง ตามระเบียบวาระที่แจ้งนัด  
ประธานสภา อบต.  เรื่องแรก รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.โคกศิลา  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  เรื่องท่ีสองเรื่อง รายงานสถานะการเงินและ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖  เรื่องท่ี
สามเรื่องรายงานสถานะการเงินของเงินทุนหมนุเวียนโครงการเศรษฐกจิชุมชน
ผมขอมอบหมายใหเลขานุการสภา อบต. น าเสนอต่อที่ประชุมสภา อบต.ครับ 

นายวีระยุทธ พรหมสาขาฯ เรียนประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน นายก อบต. รองนายก 
เลขานุการสภา อบต. อบต. เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม มอบหมายให้เลขานุการแจ้งต่อที่

ประชุม  
     เรื่องแรก  เรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. 

โคกศิลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     พ.ศ.๒๕๔๘ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้ก าหนดให้มีการ
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการ
จะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมิ นผล
แผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผล
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และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการส าคัญ
ต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถน าไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการด าเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะใน
การด าเนินงาน เพ่ือจะได้น าข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป  

ในส่วนของสภา อบต.เรา เมื่อรับทราบรายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาแล้ว  สภา อบต.สามารถเสนอแนะหรือเสนอความเห็น
เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ก่อนที่สภา อบต.จะ
เสนอแนะหรือเสนอความเห็น ใครขออนุญาตประธานสภา อบต.โปรดให้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ครับ 

นายอุดร  น้อยวิรก เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ประธานสภา อบต.   
นางเจริญศรี  ปาละสิทธิ์   เรียนประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่าน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้บริหารท้องถิ่น ดิฉันนางเจริญศรี  ปาละสิทธิ์ ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย 

และแผน  ขอสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกศิลา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖   

สรุปยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน ทีด่ าเนินการ ทีป่รากฏในแผนฯ 

 
  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 37 19 51.35 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ 15 1 6.67 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 104 43 41.35 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ด ี 49 34 69.39 

รวม 205 97 47.32 
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     ข้อเสนอจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลโคกศิลา    
๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ด าเนินการแล้ว ไม่ควรโอน

งบประมาณเพ่ิมในภายหลัง  เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการ
บริหารงบประมาณ  ที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์การใช้จ่าย
งบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการ
เบิกจ่ายจริง 

๒.โครงการ / กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัด
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ 

๓. โครงการ/กิจกรรมที่มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุก
ปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิม
บ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นส าคัญ 

๔. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรค านึงถึงความ
เป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพ้ืนที่  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงินการคลังของท้องถิ่น
เป็นส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานภายนอก 

๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกศิลาให้มากขึ้น ทั้งก่อนการด าเนินโครงการ  ระหว่าง
ด าเนินโครงการ  และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการด าเนินโครงการของ
เทศบาลต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  รวมถึงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการด าเนินโครงการให้มากข้ึน  

๖. ควรมีการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคก
ศิลา และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพ่ือสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพ่ือน าไปสู่แนวทางการก าหนดทิศทางการ
พัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไข
ปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว  

๗. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินโครงการให้
ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน 
ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด 



5 

 

๘. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจน
ด าเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง 

 ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -ไม่มี 

 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
๑. เนื่องจากงบประมาณมีจ านวนจ ากัดไม่สามารถกระจายท าโครงการได้ทุก
ยุทธศาสตร์และความต้องการของประชาชนมีมาก 
๒. เงินอุดหนุนทั่วไปที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  ได้รับการจัดสรรมี
จ านวนน้อยลง  เงินอุดหนุนส่วนใหญ่ที่ได้รับจะเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ท าให้
มีงบประมาณไม่เพียงพอในการท าโครงการ 
๓. โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมาก  จึงไม่สามารถด าเนินการได้
ทั้งหมดทุกโครงการ 
๔. การด าเนินการจริงไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ข้อเสนอแนะ 
๑. น าโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลไปประสานกับ

หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

๒. ควรจัดท าแผนตามสภาพปัญหาของพ้ืนที่และตามความจ าเป็น 

๓.  ควรเสนอโครงการที่ชุมชุนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

๔. ควรเน้นย้ าและท าความเข้าใจในส่วนของการเสนอโครงการ ส าหรับสมาชิก 

อบต. ผู้น าชุมชน ควรเป็นโครงการที่จ าเป็น เร่งด่วนและเดือดร้อน   

ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
    ปัญหาและอุปสรรค 

 ๑. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี มีโครงการ/แผนงาน เป็นจ านวน
มาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา ที่มี
อยู่อย่างจ ากัด การก าหนดโครงการ/แผนงาน แผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่
ค านึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ เท่าที่ควร ท าให้แผนพัฒนามี
โครงการ/แผนงานจ านวนมาก แต่น าโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
น้อย ส่งผลให้ร้อยละของความส าเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ า 

๒ .สัดส่วนโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานเป็นส่วนใหญ่ 

๓. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควรในการจัดประชุม
ประชาคม 
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๔. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ท าให้การ
ด าเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า 
ข้อเสนอแนะ 
 ๑. ส าหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา 
ด าเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับ
งบประมาณท่ีมี ทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกศิลา จะบรรลุไว้เพ่ือรองรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ า 
ทางหลวงชนบท กรมป่าไม้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เป็นต้น 

๒. การก าหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรค านึงถึง
ความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของ
ความส าเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง 

๓. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลอย่าง
ต่อเนื่อง 

๔. เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุด สร้างเครือข่ายองค์กร
ชุมชนให้เกิดการเรียนรู้และรู้เท่าทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ตลอดเวลา 

นายอุดร  น้อยวิรก ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. 
ประธานสภา อบต. โคกศิลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อที่ประชุม สภา อบต. มี ส.อบต.

ท่านใดจะเสนอแนะหรือเสนอความเห็นเกีย่วกับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น เชิญครับ  เชิญ ส.อบต. หมู่ ๒  ครับ 

นายวรสิทธิ์  พันธุ์ยุศรี เรียนประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่าน 
ส.อบต. หมู ่๒ ผู้บริหารท้องถิ่น ผมนายวรสิทธิ์  พันธุ์ยุศรี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ 
    ตามสรุปผลโครงการมีจ านวนมากแต่มีงบประมาณไม่เพียงพอด าเนินการจึงท า 

ให้เปอร์เซ็นต์ได้น้อย ไมบ่รรลุเป้าหมายการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  คือปัญหา  ผมขอเสนอแนะให้ด าเนินการโครงการที่จ าเป็นและเร่งด่วน
จริงๆ  เนื่องจากความต้องการในแผนมีจ านวนมาก  เสนอแนะให้ ส.อบต.
น าเสนอโครงการในการประชาคมหมู่บ้านให้น าเสนอโครงการที่ส าคัญ จ าเป็น 
เร่งด่วนจริง ของแต่ละพ้ืนที่ ครับ 

นายอุดร  น้อยวิรก มี ส.อบต.ท่านใดจะเสนอแนะหรือเสนอความเห็นเกีย่วกับการติดตามและ 
ประธานสภา อบต.  ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เชิญครับ  เชิญ ส.อบต. หมู่ ๕  ครับ 
นายวรจิตร  พันธุ์ยุศรี เรียนประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่าน 
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ส.อบต. หมู ่๕ ผู้บริหารท้องถิ่น ผมนายวรจิตร  พันธุ์ยุศรี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕  การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ถึงแม้โครงการจะมีจ านวนมากก็จริง  
ในส่วนงบประมาณท่ีลงไปมีน้อยกว่าที่ก าหนด  ตามท่ีทาง ส.อบต.หมู่ ๒ เสนอ
นั้น  ผมเห็นต่างที่จะให้โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมากจะได้
ครอบคลุมทุกๆ ด้าน  โครงการแต่ละหมูบ่้านที่ส่งมาเป็นไปตามความเดือนร้อน
และตอ้งการของประชาชน  ซึงในส่วนผมวันนี้ว่าจะน าส่งเสนอบรรจุไว้ใน
แผนพฒันาท้องถิ่นอีก ๑๖ โครงการอยู่  การเสนอความคดิเห็นที่ไม่สอดคล้อง
โครงการแผนความต้องการ  อยากให้ชี้แจง  ผมอาจจะไม่เข้าใจก็ได้ครับ 

นายอุดร  น้อยวิรก มี ส.อบต.ท่านใดจะเสนอแนะหรือเสนอความเห็นเกีย่วกับการติดตามและ 
ประธานสภา อบต.  ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เชิญครับ  ถ้าไม่มีเชิญท่านปลัด อบต. ครับ 
นายวีระยุทธ พรหมสาขาฯ เรียนประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน นายก อบต. รองนายก 
ปลัด อบต. อบต. ครับ  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสามารถน าไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายหรือไม่ และท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินงาน เพ่ือจะได้น าข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป  ซ่ึง
โครงการที่บรรจุไว้แผนพัฒนาท้องถิ่นจะมีการบันทึกในระบบอิเล็กทรอนิกส์
และเม่ือได้ด าเนินการโดยงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี หรือเพ่ิมเติม หรือจ่ายขาดเงินสะสม หรือได้รับการอุดหนุนหรือ
ด าเนินการโดยหน่วยงานอื่นก็จะมีการบันทึกผลการด าเนินการไว้ในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกัน ร้อยละผลด าเนินการระบบจะประมวลผลได้เลย
ตามท่ีเราบันทึก  ซึ่งประสิทธิผลในการจัดท าแผนคือการน าโครงการในแผนไป
ด าเนินการได้จริง  ซึ่งจากการที่เคยเป็นผู้แทนปลัด อบต.ร่วมประชุมกับ
ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจเคยได้ยินวิทยากรว่าเงินอุดหนุน
ทั่วไปตาม พรบ.ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ  เอาร้อยละของ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในหลายตัวในการ
พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนให้ อปท.แต่ละแห่งแต่ละประเภทนอกเหนือจาก
ลักษณะพ้ืนที่และประชากร ครับ 

นายอุดร  น้อยวิรก เชิญเลขานุการแจ้งเรื่องที่สองเลยครับ 
ประธานสภา อบต. 
นายวีระยทุธ พรหมสาขาฯ เรียนประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน นายก อบต. รองนายก 
เลขานุการสภา อบต. อบต.  รายงานสถานะการเงินและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก

จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖  ซึ่งระเบียบมีผลบังคับเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ที่ผ่าน
มา ใคร่ขอท่านประธานสภา อบต.โปรดอนุญาตให้ผู้อ านวยการกองคลังแจ้ง
รายงานสถานะการคลังและระเบียบการเงินใหม่ต่อที่ประชุมสภา อบต.ครับ 

นางพัสชนันท์  สุวรรณเขต   เรียนประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่าน 
ผู้อ านวยกองคลัง ผู้บริหารท้องถิ่น ดิฉันนางพัสชนันท์  สุวรรณเขต  ต าแหน่งผู้อ านวยการกอง

คลัง  รายรับจริง ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
ล าดับที ่ รายการ  จ านวนเงิน(บาท)  

  รายรับจริง (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเหต1ุ)   

1 รายได้ภาษ ี                  -    
2 รายได้ค่าธรรมเนยีม          3,090.00  

3 รายได้ค่าปรบั                  -    
4 รายได้ใบอนุญาต            100.00  
5 รายได้ดอกเบีย้หรือเงินปันผล          3,084.78  

6 รายได้อื่น                  -    
7 รายได้ภาษีจดัสรร    2,892,495.24  
8 เงินอุดหนุนทั่วไปตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน                  -    

รวม    2,898,770.02  

  รายรับเงินอุดหนุนตามอ านาจหนา้ที่และภารกิจถ่ายโอน(ระบุวัตถุประสงค์)   

1 อาหารเสริม(นม)เด็กปฐมวยั        27,825.00  
2 อาหารเสริม(นม)เด็กประถมศึกษา       179,152.00  
3 อาหารกลางวันเด็กปฐมวัย       133,380.00  
4 อาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา       429,600.00  
5 เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์        15,000.00  
6 เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผูสู้งอาย ุ       829,500.00  
7 เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ       290,400.00  
8 เงินเดือน/ค่าตอบแทนฯครผูดด.ฯ       276,100.00  
9 ค่าจัดการเรียนการสอน       104,652.00  
10 เงินอุดหนุนทั่วไปการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์โครงการพิษสุนัขบ้า   
11 เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับขับเคลื่อนโครงการพิษสุนัขบา้   
12 ค่าจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 3- 5 ปี   
13 อุดหนุนโครงการพระราชด ารสิาธารณสุข   

รวม    2,285,609.00  
รวมรายรับจริงท้ังสิ้น    5,184,379.02  
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รายจ่ายจริง ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา 
ล าดับที ่ รายการ  จ านวนเงิน(บาท)  

  รายจ่าย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)   

  จ่ายจากเงินรายได ้    2,088,621.17  
รวม    2,088,621.17  

  จ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์   
1 อาหารเสริม(นม)เด็กปฐมวยั          9,756.00  
2 อาหารเสริม(นม)เด็กประถมศึกษา        59,674.20  

3 อาหารกลางวันเด็กปฐมวัย       131,760.00  
4 อาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา       429,600.00  
5 เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์        10,000.00  
6 เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผูสู้งอาย ุ       829,500.00  
7 เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ       290,400.00  
8 เงินเดือน/ค่าตอบแทนฯครผูดด.ฯ       199,240.00  
9 ค่าจัดการเรียนการสอน   
10 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา   
11 เงินอุดโครงการตามพระราชด าริดา้นสาธารณสุข   

รวม    1,959,930.20  

รวมรายจ่ายจริงท้ังสิ้น    4,048,551.37  

 

สรุป 
  1 รายรับจริง (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเหตุ1)    2,898,770.02  

 
หัก จา่ยจากเงินรายได้    2,088,621.17  

 
คงเหลือ 

      
810,148.85  

   2 รายรับเงินอุดหนุนตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน(ระบุวัตถุประสงค์)    2,285,609.00  

 
หัก จ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์    1,959,930.20  
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คงเหลือ 

      
325,678.80  

   

 

รับจริงสูงกว่าจ่ายจริงเพียง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ทั้งสิ้น    1,135,827.65  

รายจ่ายประจ า 

  1. เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)       730,000.00  

  2. เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)       182,840.00  

  3. ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป        73,500.00  

  4. ค่าโทรศพท์            200.00  

  5. ค่าไฟฟ้าส านักงาน        20,000.00  

  6. ค่าน้ า          2,000.00  

  7. ค่าบริการอินเตอร์เน็ต          8,860.00  

  8. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง        10,000.00  

  9. ค่าอาหารเสริม(นม)        75,000.00  

  10. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์          5,000.00  

  รวมรายจ่ายประจ าทั้งสิ้น    1,107,400.00  

 
สรุป 

 

 
1.รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ทั้งสิ้น    1,135,827.65  

 
2. หัก กันเงินรายจ่ายประจ า(1 เดือน)    1,107,400.00  

   

 
คงเหลือท้ังสิ้น         28,427.65  

 
 ต่อไปเป็นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ

เก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 ที่เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ได้แก่ 
 ข้อ ๖๑ ในกรณีที่มีรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูก 

แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
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กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น 

กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้
ตามข้อผูกพัน หากในภายหลังมีการบอกเลิกสัญญา ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยน าเงินที่เหลือเป็นส่วน
หนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อด าเนินงานในส่วนที่เหลือ 

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่ง หรือขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน หรือมีเงินเหลือ
จ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้นเป็นอันพับไป 
ข้อ ๙๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้กระท าได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 
(๓) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน
และกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อเป็นค าใช้จ่าย
กรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น  เมื่อได้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนแล้ว  องค์การบริหารส่วน
จังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ ากว่าสิบล้านบาท 
เทศบาลเมือง  เทศบาลต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องมีเงินสะสม
คงเหลือไม่ต่ ากว่าห้าล้านบาท 
(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว หากใน
ภายหลังมีการบอกเลิกสัญญาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดหา
ผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยน าเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขาย
หรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพ่ือด าเนินงานในส่วนที่เหลือได้ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว  ค่ะ 

นายอุดร  น้อยวิรก ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ  มี ส.อบต.ท่านใดจะซักถามหรือ 
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ประธานสภา อบต.  สงสัยอะไรไหมครับ  เชิญท่านนายก อบต. ครับ 
นายเชาวลิต พรรื่นเริง  เรียนประธานสภา  อบต. สมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรตทิุกท่าน ครับ 

นายก อบต.โคกศิลา เรื่องเก่ียวกับระเบียบการเงินฯ ฉบับใหม่ที่ส าคัญยังมี ข้อ ๑๒๐  ให้น าเงินทุน
ส ารองเงินสะสมที่มีอยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับไปรวมกับเงินสะสม  กล่าวคือ
ยกเลิกเงินทุนส ารองเงินสะสม  มีแต่เงินสะสมอย่างเดียว 
ข้อ ๑๒๑ การด าเนินการตามข้อ ๑๐๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ เรื่องใดที่อยู่ในระหว่างการ
พิจารณาและยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จในวันที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับ
นี้ใช้บังคับ ให้คืนเรื่องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับแต่
ระเบียบนี้ใช้บังคับ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามกฎหมาย
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  กล่าวคือระเบียบใหม่นี้ยกเลิกข้อ ๑๐๓ เดิม แล้ว
ให้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินแทน ครับ 

นายอุดร  น้อยวิรก ขอบคุณท่านนายก อบต.ที่เพ่ิมเติมครับ  เมื่อไม่มีท่านใดซักถามอีกเชิญเลขา 
ประธานสภา อบต.  นุการสภา อบต.แจ้งเรื่องต่อไป 
นายวีระยุทธ พรหมสาขาฯ เรียนประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน นายก อบต. รองนายก 
เลขานุการสภา อบต. อบต.  เรื่องต่อไปเรื่องรายงานสถานะทางการเงินของเงินทุนหมุนเวียนโครงการ

เศรษฐกิจชุมชน  ใคร่ขอท่านประธานสภา อบต.โปรดอนุญาตให้ผู้อ านวยการ
กองคลังสวัสดิการสังคมรายงานทางการเงินของเงินทุนหมุนเวียนโครงการ
เศรษฐกิจชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ ต่อที่ประชุมสภา อบต.ครับ 

นางธัญสุดา  สาริบุตร   เรียนประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่าน 
ผู้อ านวยกองสวัสดิการสังคม ผู้บริหารท้องถิ่น ดิฉันนางธัญสุดา  สาริบุตร  ต าแหน่งผู้อ านวยการกอง

สวัสดิการสังคม  ขอรายงานสถานะการเงินทุนโครงการเศรษฐกจิชุมชน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตอนนี้  ณ  วันที่  ๒๙  กันยายน  ๒๕๖๖  
กองทุนฯมีจ านวนเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. จ านวน  
๕๗๖,๗๙๐.๒๙  บาท  มียอดหนี้เงินยืมจากกลุ่มต่างจ านวนเงินรวม  
๒๖๐,๐๐๐  บาท  ตามบัญชีรายละเอียดที่ส าเนาถ่ายให้ทุกท่านไปแล้วค่ะ 
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นายอุดร  น้อยวิรก ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ  มี ส.อบต.ท่านใดจะซักถามหรือ 
ประธานสภา อบต.  สงสัยอะไรไหมครับ  เชิญท่านวรจิตร  พันธุ์ยุศรี   ส.อบต. หมู ่๕ ครับ 
นายวรจิตร  พันธุ์ยุศรี เรียนประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่าน 
ส.อบต. หมู ่๕ ผู้บริหารท้องถิ่น ผมนายวรจิตร  พันธุ์ยุศรี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕  ผม

เข้าใจเกี่ยวกับกองทุนดังกล่าวเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ  อยากสอบถามท่าน
ประธานผ่านผู้บริหารท้องถิ่นถึงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  ด้วยกองทุนร้านค้า
ชุมชน หมู่ ๕ ได้กู้ยืมเงินโครงการหนึ่งแสนบาท  ในนามร้านค้าโดยนางดาวนภา  
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แสนอุบล  ยืมในนามกลุม่หรือร้านค้า  ผมเป็นประธานกองทุนท าไมผมไม่รู้เรื่อง
นี้  กู้ปี พ.ศ.ใด  ส่งคืนปีที่เท่าไร  ผมอยากให้เจ้าหน้าที่น าเรียนรายละเอียด ครับ 

นายอุดร  น้อยวิรก เชิญเจ้าหน้าที่ท่ีชี้แจง 
ประธานสภา อบต.  
นางธัญสุดา  สาริบุตร   เรียนประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่าน 
ผู้อ านวยกองสวัสดิการสังคม ผู้บริหารท้องถิ่น ดิฉันนางธัญสุดา  สาริบุตร  ต าแหน่งผู้อ านวยการกอง 

สวัสดิการสังคม  ตามท่ีทางกลุ่มกองทุนร้านค้าชุมชน หมู่ ๕  ได้ยื่นเรื่องกู้เงิน
โครงการฯ ต่อ อบต.  ได้ตรวจสอบเอกสาร  หลักฐาน  ครบถ้วนถูกต้องแล้ว  
จึงได้เสนอขออนุมัติให้ยืมเงินโครงการ  

นายอุดร  น้อยวิรก การประชุมคณะกรรมการประธานไม่รู้เรื่อง  ถูกต้องไหมหากขาดประธาน 
ประธานสภา อบต.  กองทุนฯลงนามและในส่วนของการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านพิจารณา 

ระดับหมูบ่้านรับรองการกู้ยืม  เชิญ ส.อบต.หมู่ ๕ 
นายวรจิตร  พันธุ์ยุศร ี เรียนประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่าน 
ส.อบต. หมู ่๕ ผู้บริหารท้องถิ่น ผมนายวรจิตร  พันธุ์ยุศรี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕  เรียน

ท่านประธานเอาตรงๆ เรื่องนี้ผมเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ท าตามระเบียบ  ต่อไปก่อน
การอนุมัติให้กู้ยืมเงินกลุ่ม  ไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้หมู่บ้านนั้นๆ ได้รับรู้  
ผมติดใจที่เอาชื่อกองทุนร้านค้าชุมหมู่ ๕ มากู้โดยที่สมาชิกไม่ได้รับรู้  
โดยเฉพาะผมที่เป็นประธานกองทุร้านค้าชุมชน  ผมมารูที้หลัง  ปัญหาการค้าง
เงินกู้ยืมของกลุ่มนี้ผมขอให้ติดตามให้ได้รับการช าระตามก าหนดด้วย ครับ 

นายอุดร  น้อยวิรก เงื่อนไขกลุ่มที่จะยืมเงินโครงการได้ต้องผ่านการประชาคม/รับรองจากคณะ 
ประธานสภา อบต. กรรมการหมู่บ้าน ฝากเจ้าหน้าที่ในประเด็นนี้ด้วย  เชิญ ปลัด อบต. 
นายวีระยุทธ พรหมสาขาฯ เรียนประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน นายก อบต. รองนายก 
ปลัด อบต. อบต. กรณีดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารแล้ว

จึงได้ด าเนินการ  ส่วนกรณีชื่อกองทุนร้านค้ามายืมนั้น อาจจะเป็นสับเซตหรือ
กลุม่ย่อยรวมตัวกันก็ได้  จะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้ชัดเจนอีกที ครับ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการด าเนินงานโครงการ เศรษฐกิจชุมชน 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗  ข้อ ๒๒ การด าเนินการพิจารณาอนุมัติให้กูย้ืมเงินทุน
ของกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกร มีข้ันตอนดังนี้ (๑) กลุม่อาชีพหรือกลุ่ม
เกษตรกร  เสนอคณะกรรมการหมู่บ้านให้รับรองว่าเป็นกลุ่มอาชีพ หรือกลุ่ม
เกษตรกรที่มีภูมิล าเนาอยู่ในหมูบ่้านนั้นจริง และให้คณะกรรมการหมู่บ้านน า
โครงการที่กลุ่ม อาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรเสนอมาผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้านหรือ
เวทีชาวบ้านร่วมกันพิจารณา และหาก มีกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรยื่นเสนอ
ขอกูย้ืมเงินทุนมากกว่าหนึ่งกลุ่ม ให้พิจารณาจัดเรียงล าดับความส าคัญ ตาม
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ความจ าเป็นและความเหมาะสมของโครงการ ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน 
นับตั้งแตว้ันที่ได้รับโครงการ (๒) ให้ คณะกรรมการหมู่บ้านน าโครงการที่ผ่าน
การพิจารณาจากเวทีประชาคมหมู่บ้าน หรือเวทีชาวบ้านแล้ว ส่งให้
คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหรือสภาต าบลพิจารณา
ด าเนินการตามข้อ ๑๗  ส าหรบัข้อเสนอแนะจากส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินตรวจพบและเวียนแจ้ง อปท.ทุกแห่งถือปฏิบัติมี ดังนี้ 
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นายวรสิทธิ์  พันธุ์ยุศรี  เชิญท่าน ส.อบต.หมู่ ๕ 
รองประธานสภา อบต. 
แทนประธานสภา อบต.  
นายวรจิตร  พันธุ์ยุศรี เรียนประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่าน 
ส.อบต. หมู ่๕ ผู้บริหารท้องถิ่น ผมนายวรจิตร  พันธุ์ยุศรี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕  ผมเองก็

ไม่ติดใจแล้วครับกับการที่เอาชื่อร้านค้ามากู้ยืม  ต่อไปอยากให้เจ้าหน้าที่
ด าเนินการตามระเบียบข้อบังคับ  

นายอุดร  น้อยวิรก  ปมที่ประธานไม่รู้เรื่อง  ถ้าเป็นหนี้ค้าง  ใช่ไหมไม่มีดอกเบี้ย  มี 
ประธานสภา อบต.  ระเบียบข้อบังคับอย่างไร ถ้าเกินก าหนดการช าระเงินกู้  เชิญเจ้าหน้าที่ 
นางธัญสุดา  สาริบุตร   เรียนประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่าน 
ผู้อ านวยกองสวัสดิการสังคม ผู้บริหารท้องถิ่น ดิฉันนางธัญสุดา  สาริบุตร  ต าแหน่งผู้อ านวยการกอง 

สวัสดิการสังคม  เงินกู้โครงการฯ  ไม่มีดอกเบี้ยค่ะ  แต่มีเบี้ยปรับเมื่อกลุ่มฯ ผิด
นัดการช าระหนี้เงินกู้  ในกระบวนการทางกฎหมายเพ่ือเป็นการเร่งรัดช าระหนี้
ที่กลุ่มกู้ยืมค่ะ 

นายวรสิทธิ์  พันธุ์ยุศรี  เรื่องเงินอุดหนุนแต่ละอย่าง  ทั้งกลุ่มอาชีพ หน่วยงานองค์กร เช่น 
รองประธานสภา อบต. คณะกรรมการเงินติดตามเงนิอุดหนุน กรณีอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 
แทนประธานสภา อบต. โรงเรียน อยากให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงเราจะสามารถเข้าไปตรวจสอบติดตามใน

สถานศึกษาได้หรือไม่อย่างไร ครับ  เชิญนายก อบต. 
นายเชาวลิต พรรื่นเริง  เรียนประธานสภา  อบต. สมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรตทิุกท่าน ครับ 

นายก อบต.โคกศิลา กรณตีรวจสอบติดตามเงินอุดหนุนอาหารกลางวันในสถานศึกษาสามารถขอ
ข้อมูลได้ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้อยู่แล้ว เป็นการตรวจสอบ
เบื้องต้นจากเอกสาร  ซึ่งกรณีเงินอุดหนุนทางโรงเรียนก็รายงานผลการอุดหนุน
ให้ อบต.เราทุกปี  ในฐานะกรรมการสถารศึกษาสอบถามติดตามได้  
งบประมาณท่ี อบต.จัดสรรให้โรงเรียนเรามีสิทธิ์สามารถสอบถามติดตามได้ครับ 
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นายอุดร  น้อยวิรก  ก่อนเขา้สู่ระเบียบวาระต่อไป ตอนนี้ก็เวลาประมาณสิบเอ็ดโมงเศษแล้วพักการ 
ประธานสภา อบต.  ประชุม ๑๐ นาที ครับ  
นายวีระยุทธ พรหมสาขาฯ ใหส้ัญญาณเรียกสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเข้าห้องประชุม โดยมีผู้ 
เลขานุการสภา อบต. มาประชุม จ านวน ๘ ท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน  ๘  ท่าน เป็นอันครบ

องค์ประชุม  ขอเรียนเชิญท่านประธานสภา อบต.ด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระต่อไป ครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายอุดร  น้อยวิรก ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  -ไม่มี- 
ประธานสภา อบต.   
     
ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม 
นายอุดร  น้อยวิรก ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๓  กระทู้ถาม  -ไม่มี- 
ประธานสภา อบต.   

 
ระเบียบวาระที ่ ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิน่ตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
นายอุดร  น้อยวิรก ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณา 
ประธานสภา อบต. เสรจ็แล้ว  -ไม่มี-   
  
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องทีเ่สนอใหม่ 
นายอุดร  น้อยวิรก ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องทีเ่สนอใหม่  -ไม่มี- 

ประธานสภา อบต. 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

นายอุดร  น้อยวิรก ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ  เรื่องของฝ่ายบริหาร  เชิญท่านนายก อบต. ครับ 

ประธานสภา อบต.  

นายเชาวลิต พรรื่นเริง  เรียนประธานสภา  อบต. สมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรตทิุกท่าน ครับ 

นายก อบต.โคกศิลา ตอนนี้เรื่องของฝ่ายผู้บริหารยังไม่มีครับ 

นายอุดร  น้อยวิรก ต่อไป  เรื่องของฝ่ายสภา อบต.เรามี ส.อบต.ท่านใดจะติดตาม สอบถาม หารือ    

ประธานสภา อบต. เชิญครับ  เชิญท่าน ส.อบต.หมู่ที่ ๒ 
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นายวรสิทธิ์  พันธุ์ยุศรี เรียนประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่าน 
ส.อบต. หมู ่๒ ผู้บริหารท้องถิ่น ผมนายวรสิทธิ์  พันธุ์ยุศรี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒  เรียน

สอบถามประธานสภา อบต.ผ่านไปยังผู้บริหารท้องถิ่น  การด าเนินการโครงการ
งบลงทุนจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม  งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณปี 
๒๕๖๗  ปัจจุบันด าเนินการไปแล้วกี่โครงการ  อยากให้รายงานความคืยหน้าให้
ที่ประชุมสภา อบต.ทราบครับ 

นายอุดร  น้อยวิรก มี ส.อบต.ท่านใดจะติดตาม สอบถาม อีกไหมครับจะได้ให้นายก อบต.    

ประธานสภา อบต. ไดต้อบข้อซักถามในคราวเดียวกัน  ถ้าไม่เชิญท่านนายก อบต.ครับ 
นายเชาวลิต พรรื่นเริง  เรียนประธานสภา  อบต. สมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรตทิุกท่าน ครับ 

นายก อบต.โคกศิลา ตอนนี้งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๗  ยังไม่ได้
ด าเนินการครับ   คาดว่าเดือนหน้าจะได้เริ่มด าเนินการและงบประมาณน่าจะ
พอด าเนินการได้ประมาณสัก ๒-๓ โครงการ  ส่วนงบประมาณจ่ายขาดจากเงิน
สะสมอนุมัติด าเนินการไปแล้ว ๓๙ โครงการ  อยู่ในระหว่างการบริหารสัญญาก็
มีโครงการของหมู่ที่ ๓ หมู่ที่  โครงการซ่อมแซมปรับปรุงลงหินลูกรังด าเนินการ
แล้วเหลือเพียงบางส่วนอยู่ในระหว่างรอการเกรดเดอร์ถนนส่วนใหญ่ส่งมอบงาน
แล้วอยู่ระหว่างการตรวจรับงานจ้างก็มี  เหลืออีกโครงการ ๗ โครงการได้อนุมัติ
งบประมาณและราคากลางไปแล้ว  ตอนนี้ที่ยังไม่ด าเนินการก็มีโครงการของ 
หมู่ที่ ๑  หมู่ที่ ๗  หมู่ที่ ๘  ซึ่งของหมูท่ี่ ๗ นั้นได้อนุมัติราคากลางแล้ว  จึงแจ้ง
ให้สภา อบต.ทราบครับ 

นายอุดร  น้อยวิรก ท่านนายก อบต.ตอบครอบคลุม ครบไหมครับ ทักท้วงได้นะครับ  

ประธานสภา อบต. มี ส.อบต.ท่านใดจะติดตาม สอบถาม อีกไหมครับ  เชิญท่าน ส.อบต.หมู่ ๒ 
ครับ 

นายวรสิทธิ์  พันธุ์ยุศรี เรียนประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่าน 
ส.อบต. หมู ่๒ ผู้บริหารท้องถิ่น ผมนายวรสิทธิ์  พันธุ์ยุศรี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒  ลืม

ค าถามอีกข้อครับ  เรื่องการอุดหนุนการไฟฟ้าขยายเขตไฟฟ้า  อยากให้ชี้แจง
กรณีหมู ่๒  เส้นหน้า อบต.โคกศิลาไปถนนลาดยางสายดอนม่วยโนนอุดม  และ
เส้นทางโคกศิลาท่าสะอาด ไม่ทราบว่าทาง อบต.ได้ประมาณการเองไหมหรือให้
ทางปารไหห้าประมารการให้  ผมติดใจประเด็นงบประมาณมากแต่ได้ระยะทาง
ประมาณ ๒๓๐ เมตรบริเวณนาของนายหนุนก็ไม่ถึง/ เส้นหน้า อบต.โครงการ
ตลอดสาย ซึ่งการติดตั้งเสาไฟฟ้าเป็นบางช่วง  ช่วงกลางไม่มีการติดตั้งเสาไฟฟ้า
มีเสาไฟฟ้าแรงสูงเริ่มต้นมาจากถนนลาดยาง ซึ่งไม่บรรจบกัน  ถ้าได้อย่างนั้นก็
ถือว่าไม่ตลอดสาย  ผมอยากให้ผู้บริหารชี้แจง ครับ 
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นายอุดร  น้อยวิรก มี ส.อบต.ท่านใดจะติดตาม สอบถาม อีกไหมครับ  เชิญท่าน ส.อบต.หมู่ ๕ 

ประธานสภา อบต. 
นายวรจิตร  พันธุ์ยุศรี เรียนประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่าน 
ส.อบต. หมู ่๕ ผู้บริหารท้องถิ่น ผมนายวรจิตร  พันธุ์ยุศรี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕  เรียน

สอบถามผ่านประธานสภา อบต.ไปยังผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ิมเติมจาก ส.อบต.หมู่
ที่ ๒  โครงการไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรจะมีสายไฟฟ่าแรงต่ าพาดผ่านไปถึง
ถนนลาดยางสายดอนม่วยโนนอุดมหรือไม่ครับ  โครงการตลอดสายจะตลอด
สายหรือไม่ครับ  

นายอุดร  น้อยวิรก กรณีดังกล่าวเป็นการขยายเขตช่วงถนนเชื่อมหมู่ที่ ๒ ไปหมู่ที่ ๕  

ประธานสภา อบต. มี ส.อบต.ท่านใดจะติดตาม สอบถาม อีกไหมครับ  ถ้าไม่มี เชิญท่านนายก 
อบต.ครับ 

นายเชาวลิต พรรื่นเริง  เรียนประธานสภา  อบต. สมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ครับ 

นายก อบต.โคกศิลา เรื่องประมาณการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า ก่อนตั้งงบประมาณเราท าหนังสือแจ้ง
ให้ทางส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาตสาขาสว่างแดนดินประมาณการให้ครับ 
เมื่อได้ประมาณการเราถึงตั้งงบประมาณอุดหนุนตามแบบที่การไฟฟ้าท าให้ครับ  
ตามประมาณการจ านวนเสาไฟฟ้าต่อจุดระยะห่าง  เสากี่ต้น  ลักษณะหม้อ
แปลง ตามไฟฟ้าประมาณการซึ่งวัดตามความยาวจริง  ส่วนสายไฟฟ้าแรงต่ า
อาจติดตั้งผ่านเสาเดียวกันได้แต่คนละระดับซึ่งกเ็ห็นได้ในหลายพ้ืนที่ที่ท ามา
ก่อน  การติดตั้งหม้อแปลงไม่ได้เชื่อมกันตลอดสายบริเวรนานายเดชาถึงนาย
นายสุทินบุญทองยังห่างกันอยู่  หากมีหลังคาเรือนที่อาศัยอยู่จริงและออก
บ้านเลขท่ีอาจขอขยายได้อีกห่างประมาณ ๑๐๐ เมตรจากไฟฟ้าแรงต่ าที่มาจาก
หมู่ ๕ อาจถึงได้ครับ  รายละเอียดที่สอบถามมาขอเสนอเพียงนี้ก่อนครับ 

นายอุดร  น้อยวิรก การขยายเขตไฟฟ้าทางส านักงานการไฟฟ้าเป็นคนส ารวจ  ออกแบบประมาณ 

ประธานสภา อบต. การให้ครับเราเพียงบอกถนนสายใดถึงใด จะได้มากน้อยขึ้นกับงบประมาณที่เรา
บรรจุในแผนเราด้วย  วัตถุประสงค์ที่แท้จริงช่วงนั้นนายก อบต.ยื่นญัตติก็มี
รายละเอียดนี้อยู่  ค าตอบท่านนายก อบต.ตรงประเด็นไหมครับ ท้วงได้  ถ้าไม่มี
ท่านใดจะติดตาม ซักถามอะไรอีก  ผมขอปิดการประชุมครับ 

ปิดการประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 
 
(ลงชื่อ)  วีระยทุธ  พรหมสาขา ณ สกลนคร          (ลงชื่อ)    อุดร  น้อยวิรก 
       (นายวรีะยทุธ  พรหมสาขา ณ สกลนคร)       (นายอุดร  น้อยวิรก) 
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  เลขานุการสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลโคกศิลา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา 
               ผู้บันทึกรายงานการประชุม      ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา 

- กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.โคกศิลา สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เมือ่วันที่  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖  ถูกต้องแล้ว 

                        (ลงชื่อ)             ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                   (นายบุญเรือง  ไชโชคดี) 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา หมู่ที่ ๖   
 

                        (ลงชื่อ)       กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                    (นายชัยรัตน์  ทวีคูณ) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา หมู่ที่ ๔ 

       

                        (ลงชื่อ)    กรรมการและเลขานุการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                     (นายนิติศิลป์  สายสุข) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา หมู่ที่ ๑ 

 
การรับรองรายงานการประชุม 

- รับรองรายงานการประชุมในสมัย สามัญ  สมัยที่ ๔  ครั้งที ่ ๓  เมื่อวันที่  ๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗   

-..................................................................................................................................................................... 

    (ลงชื่อ)  

                                                (นายอุดร  น้อยวิรก) 
                                 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา 

 


